

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 201 (3/2566) วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
2.1	การจัดตั้งกอง ทุนการศึกษาไก่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ	มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามเป็นผู้รับผิดชอบกองทุนการศึกษา ไก่อแก้วมหาวิทยาลัยต่อไป	รับทราบมติ
2.2	ปัญหาการดำเนินงาน โรงคัดแยกขยะของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	มอบหมายให้อธิการบดีจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบปัญหา แนวทางแก้ไขการ ดำเนินงานโรงคัดแยกขยะ และรายงานให้สภา มหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป ทั้งนี้ จะเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจ รีไซเคิล วันที่ 2 สิงหาคม 2566 และประกาศ เปิดรับนักศึกษาช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2566	รับทราบมติ โดย อธิการบดีได้แต่งตั้ง คณะกรรมการแล้ว โดยอยู่ระหว่าง ดำเนินการหารือ เพื่อ เสนอต่อสภา มหาวิทยาลัย
4.1	รายงานผลการดำเนินงาน ของศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว)	สภามหาวิทยาลัยรับทราบการรายงานผลการ ดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ ตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การจัดเลี้ยงสัมมนาที่อาจทำให้เกิดการขาดทุน พร้อมทั้งพิจารณาการติดตั้งโซล่าเซลล์ในส่วน ของห้องประชุมเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ ให้รายงานจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ ฝึกงานในรายวิชาในการประชุมครั้งต่อไป	รับทราบมติ และ ผู้อำนวยการศูนย์ วัฒนธรรมฯ ได้ รายงานจำนวน นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยที่เข้ารับ การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ต่อสภา มหาวิทยาลัยในการ ประชุม วันที่ 29 เม.ย. 66
5.1	การพิจารณารายงานผลการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด ความสำเร็จของแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม (พ.ศ. 2565-2569)	สภามหาวิทยาลัยถือนวาระรายงานผลการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2565-2569) โดย มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจเด็ดขาด เป็นผู้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	รับทราบมติ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.2	การพิจารณาการปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่</p> <p>1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2566 2) หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ให้ตรวจสอบความถูกต้องการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ (ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง) ของ ว่า ที่ร้อยตรีวิระบุญย์กิตติ ชุมพรผ่อง และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p>	<p>รับทราบมติ สำหรับ สมอ.08 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้เสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม วันที่ 29 เม.ย. 66</p>
5.3	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการการเงินและ งบประมาณ	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้คณะกรรมการ การเงินและงบประมาณชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปอีก 6 เดือน นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 และดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ ข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วย เงินรายได้และการบริหาร งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2566 ให้กะทัดรัดมากขึ้น</p>	<p>รับทราบมติ</p>

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
7.1	การกำหนดการประชุม หรือการปรับโครงสร้าง	สภามหาวิทยาลัยรับทราบ กำหนดการประชุม หรือการปรับโครงสร้างการบริหารและการ ทำงานให้มีความกระชับรัดกุมในช่วงเดือนเมษายน ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ สำนัก และกลุ่มที่ 2 ระดับหัวหน้างานและบุคลากรในหน่วยงานของ สังกัดกองต่าง ๆ	รับทราบมติ โดย มหาวิทยาลัยได้จัด ประชุม กลุ่มผู้บริหาร วันที่ 26 เม.ย. 66 และกลุ่มหัวหน้างาน วันที่ 27 เม.ย. 66